

สรุปข่าวประจำวันที ๑๖ พ.ย. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- ทส.จี้แก้ ๓ ภัย “PM ๒.๕-ไฟฟ้า-แล้ว” ช่วยชาวบ้าน (ไทยรัฐ ๑๗ พ.ย. ๖๖ หน้า ๗)
- พัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ จ.พิษณุโลก (สยามรัฐ ๑๖ พ.ย. ๖๖ หน้า ๑,๘)
- ชาวบ้านออกเก็บหน่อคายขายสร้างรายได้ (เดลินิวส์ ๑๗ พ.ย. ๖๖ หน้า ๑๓)

สื่อออนไลน์

- ขบวนการค้าไม้ประดู่ กลุ่มเงินเทา ยังลักลอบตัดในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ไม่หยุด ล่าสุด ยึดของกลางเพียบ (สยามรัฐ ๑๖ พ.ย. ๖๖) <https://siamrath.co.th/n/492961>
- ป่าทุกซอกหนั ถูกเจ้าหน้าที่รัฐ “ยึดที่ดินตัวเอง” แฉมเหยย “อยากได้ตรงไหน ต้องได้” (รายการข่าวเย็นประเด็นร้อน ช่อง๗ ๑๕ พ.ย. ๖๖) www.youtube.com/watch?v=T8CYZZXmxxU
- จังหวัดปราจีนบุรี สนธิกำลังออกปฏิบัติการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปราม (NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ๑๔ พ.ย. ๖๖) <https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231114152618750>

ทส.ชี้แก้ 3 ภัย "PM 2.5-ไฟฟ้า-แล้ง" ช่วยชาวบ้าน

นายณพล พลเสน เลขาธิการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัด ทส. ในฐานะโฆษก ทส.ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ทส. โดยนายณพลกล่าวว่า ตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.ได้กำชับให้เตรียมรับมือกับ 3 ภัย คือ ภัยจากฝุ่น PM 2.5 ภัยจากปัญหาไฟฟ้า และภัยแล้ง ซึ่งขณะนี้ได้เร่งออก พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อให้กฎหมายมีความเข้มแข็งและเข้มข้นมากขึ้น ให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะสุดท้ายแล้วหากไม่เร่งแก้ปัญหาผลกระทบทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับประชาชน ขณะเดียวกัน ข้าราชการก็จะเป็นฟันเฟืองอันใหญ่ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งได้กำชับให้ทุกคนทำงานเชิงรุก อย่าทำงานตามฤดูกาล แต่ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

นายณพลกล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งทส.ตั้งเป้าลดพื้นที่การเกิดไฟฟ้าให้ได้ 50% ซึ่งได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ฝ้าระวังการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ได้เพิ่มความห่วงใยกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ซึ่งจะจัดชุดกันไฟ รวมทั้งสปรaying ความร้อน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยส่วนพื้นที่การเกษตรต้องร่วมกับทางจังหวัดเข้าคิวเผาให้กับเกษตรกรขณะที่ภัยแล้งได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งสำรวจน้ำใต้ดินทำระบบกระจายน้ำในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้.



พัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
จ.พิษณุโลก ▶ 8



พัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จ.พิษณุโลก



รายงาน

องคมนตรีติดตามโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จ.พิษณุโลก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายศุภราชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงาน กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยรับฟัง



รายงานผลการดำเนินงานโครงการและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากผู้แทนกรมชลประทาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การคาดการณ์ในปัจจุบันและ

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ จากนั้นเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการฯ บริเวณสันเขื่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา



ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 ความตอนหนึ่งว่า “ควรพิจารณาวางแผนโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำแควน้อยที่ อำเภอวัดโบสถ์ โดยเร่งด่วนและควรให้เก็บน้ำได้อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง และสามารถจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลก โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป” และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน Khwae Noi Bamrungdan Dam” ซึ่งหมายถึงเขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้นในพื้นที่

โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขื่อน 3 ตัว ได้แก่ เขื่อนแควน้อยเป็นเขื่อนหินถมลาดหน้าด้วยคอนกรีต (CFRD) เขื่อนสันตะเคียนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวและเขื่อนปิดช่องเขาต่ำเป็นเขื่อนดินถมแบ่งส่วน (Zoned Dam) ปิดกั้นลำน้ำแควน้อยที่อำเภอวัดโบสถ์ เก็บกักน้ำได้ 939 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เคยเกิดในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 75,000 ไร่ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและกิจการประปา 8 แห่ง 4,350 ครัวเรือน และสนับสนุนการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และยังช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้แก่พื้นที่ชลประทานแควน้อย

155,166 ไร่ และช่วยเสริมระบบชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนประมาณ 250,000 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และเป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านประมงรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่เรียนรู้โครงการชลประทานตามแนวพระราชดำริ และยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ในช่วงปลาย องค์กรมนตรีและคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้แทนสำนักงานกปร. กล่าวภาพรวมโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จากนั้นองค์กรมนตรีให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 52 โครงการ ทั้งนี้ที่ประชุมหารือความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฝายกั้นลำน้ำภาคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร จำนวน 550 ไร่ และส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรจำนวน 200 ครัวเรือน และโครงการระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ 800 ไร่ จำนวน 148 ครัวเรือน ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการในครั้งนี้

นายสุขสันต์ ไกรศิริ อายุ 35 ปี ชาวบ้านคลองชัน ต.จรเข้ม หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา บอกว่า ในช่วงปลายฤดูฝนของปีนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างออกสำรวจป่าชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อหาเก็บหน่อไม้ป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฝนตกชุก หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หน่อคายน” นำกลับไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว



สาเหตุที่เรียกหน่อคายน เนื่องจากจะมีขึ้นตามเปลือกหน่อจำนวนมาก หากจับไม่ระวังก็จะมีอาการคันคายน จึงเรียกกันว่าหน่อคายน ชาวบ้านนิยมเก็บมาต้มกินกับน้ำ

ชาวบ้านออกเก็บหน่อคายนายสร้างรายได้

และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เนื่องจากพื้นที่ป่าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดมีไผ่ป่าหรือต้นคายนเกิดขึ้นมากมาย หน่อไม้พวกนี้ก็จะพากันแทงหน่อออกมาเป็นจำนวนมาก โดยหน่อไม้ป่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหน่อคายนี่ จะมีลักษณะคล้าย ๆ กับหน่อไม้ทั่วไป แต่จะมีขนตามเปลือกหน่อมากเป็นพิเศษ ขนาดหน่อค่อนข้างเล็ก แต่รสชาติมีลักษณะเด่นคือขมกว่าหน่อไม้ทั่วไป ซึ่งหากนำมาประกอบอาหารจะมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านแถบนี้ อีกทั้งยังสามารถนำมากนอมอาหารเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย



พริกกะปิ หรือนำไปแกง เป็นต้น ซึ่งหน่อคายนนั้นจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์คือมีความขมติดปลายลิ้น เป็นที่นิยมของชาวบ้านแถบนี้ ถ้านำไปจำหน่ายจะได้ราคาดี ตกกิโลกรัมละ 20 บาท หากชาวบ้านตั้งใจที่จะหาไปจำหน่ายแต่ละวัน จะหาได้เป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่าสิบกิโลกรัม สร้างรายได้วันละหลายร้อยบาท แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเก็บมาประกอบอาหารรับประทาน หรือเหลือเอาไว้กนอมอาหารเป็นหน่อไม้ซึ่ง หรือหน่อไม้คองเอาไว้กินเพื่อลดค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีเป็นส่วนใหญ่.

ขบวนการค้าไม้ประดู่ กลุ่มจินเทา ยังลักลอบตัดในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ไม่หยุด ล่าสุดยึดของกลางเพียบ

ทวิต แพร่ Share

© 16 พฤศจิกายน 2566 08:02 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค



กลุ่มขบวนการค้าไม้ประดู่ กลุ่มจินเทายังคงลักลอบตัดไม้ประดู่ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ไม่หยุดหย่อน ล่าสุดจับลักลอบแปรรูปไม้ประดู่ ที่ห้องที่บ้านห้วยกู่ปะ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย ได้ไม้แปรรูป ไม้ท่อนจำนวนมาก พร้อมรถยนต์ อีก 1 คัน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายทวีชัย กันทใจ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมป่าไม้ จ.แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยความสะดวกของนายเกษม คำมา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แม่ฮ่องสอน ประสานงานกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (แม่ลาน้อย), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (แม่สะเรียง), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (สบเมย), ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แม่ฮ่องสอน ชุดที่ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมกันตรวจยึดดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จำนวน 2 คดี



เหตุเกิดที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งซ้าย ท้องที่บ้านห้วยกุ๊ยะ หมู่ 4 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย ไม้ประดู่แปรรูปจำนวน 21 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.09 ลบ.ม. รถยนต์กระบะของกลางยี่ห้อ นิสสัน สีเทา หมายเลขทะเบียน

บต 9577 ชัยนาท และยังได้ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน จำนวน 5 ท่อน พร้อมด้วยเครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง เลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และได้ทำการ มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (แม่ลาน้อย) ที่ดูแลท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการลักลอบตัดไม้ประดู่ส่งให้แก่นายทุน ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทา นำไม้ประดู่ในไทย ส่งออกไปยังประเทศจีน โดยได้มีการรับซื้อไม้ประดู่ในราคาสูงมาก ส่งผลให้ราษฎร



ยากจนในพื้นที่ หันมาลอบตัดไม้ประดู่ส่งให้แก่กลุ่มทุนที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ได้มีการเข้ามารับซื้อไม้ประดู่มากกว่า 2 ปี



ป่าแสนเศร้า! ถูก อบต.ยึดที่ดินตัวเอง กู้เงินนับแสนสุกดี แต่ไร้ความคืบหน้า

TERO Digital
ผู้ติดตาม 2.36 ล้าน คน

ติดตาม

👍 9

📄

➦ แชร์

↓ ดาวโหลด

👤 ชอบคุณ

⋮

15 พ.ย. 2023 [#ข่าวเย็นประเด็นร้อน](#) [#ถกไม่เถียง](#) [#TERODigital](#)

ป่าเศร้าใจ ออกมาร้องรายการถกไม่เถียง หลังถูก อบต. "ยึดที่ดิน" สร้างถนน-ยุงฉางทับที่ อ้างเป็นที่ดินหลวง ทั้งที่มีโฉนด สุดท้ายต้องกู้เงินนับแสน จนลูกไม่ได้เรียนต่อ แค่นี้ก็ไม่คืบ ! วันที่ 14 พ.ย. 2566 สมพงษ์ กำไรเงิน (แม่แอน) ผู้เสียหาย เล่าว่า ที่ดินของตนเอง มีโฉนด น.ส.4 จ. ออกเมื่อปี 2542 ซึ่งผู้นำชุมชนก็มาสร้างยุงฉางชุมชนในพื้นที่นี้ หลังจากออกโฉนดแล้ว ต่อมาถูก อบต.โคกสูง ก็มาสร้างถนนคอนกรีตทับอีก ในปี 2555 โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะ เขาโฉนดมากงเขากับบอกว่า มีโฉนดก็ไม่มีความหมาย มันหัดได้ยึดได้ คุณสมพงษ์ เล่าต่อว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย มาทำโฉนดในปี 2542 มีการเดินสำรวจแล้วว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงมาเซ็นรับทราบ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของพี่ชายตน ก่อนจะส่งต่อมาให้ในปี 2562 เพราะพี่ชายสู้คดีจนหมดตัวแล้ว ส่วนตอนนั้นก็เงินมานับแสนสำหรับดำเนินคดี จนลูกสาวไม่ได้เรียน ต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน แต่คดีก็ยังไม่คืบหน้า นอกจากนี้ ยังโดนผู้ใหญ่บ้านประกาศตามสายว่าตนต้องการเอาที่ดินหลวง ถึงขั้นห้ามไม่ให้ตนไปงานศพคนในหมู่บ้าน จนตอนนี้ไม่มีใครคบแล้ว กลายเป็นแกะดำขณะเดียวกัน ฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศยืนยันว่าจะเอาที่ดินตนไปเป็นที่ดินหลวงให้ได้ ฟาก นิสมัย ปุงคำน้อย (นิ) ทนายความ เผยว่า หลังจากที่ดินได้เข้ามาดูแลนี้แล้ว พบว่า เอกสารสิทธิ์ของคุณป่าสมพงษ์นั้นถูกต้องทุกอย่าง บันทึกล้อยคำจากผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะก็มี เรื่องนี้ป่าสมพงษ์น่าจะสารเป็นอย่างมาก สู้ทุกทาง ร้องเรียนทุกหน่วยงาน แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ด้าน เมชินทร์ มวลปาก ผู้ใหญ่บ้าน

เผยว่า พื้นที่ดังกล่าว มีเอกสารว่าเป็นพื้นที่หลวงจำนวน 97 ตร.วา ออกเมื่อปี 2539 มีการเดินสำรวจจริงวัดตั้งแต่ปี 2536 ว่าเป็นพื้นที่หลวง โดยผู้ใหญ่บ้านคนก่อนเป็นคนยืนยัน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว เมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่วัด จนมาเกินน้ำป่าไหลหลาก วัดจึงต้องย้ายขึ้นไปที่สูง จึงได้มีการแบ่งพื้นที่ขายเป็นล็อต ๆ ในราคาล็อตละ 200 บาท ซึ่งพื้นที่บริเวณที่พิพาทกันอยู่นั้นไม่ได้มีใครมาซื้อ เลยไม่ได้ขาย นายกองตรี ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี (สมศักดิ์ เทพสุทิน) กล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะหรือไม่ มันสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ เช่น ดูจากแผนที่ทหาร จากแผนที่กรมที่ดิน หรือแผนที่จากกรมป่าไม้ มันก็จะมองเห็นได้ว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าหากสมัยก่อนมันเคยเป็นทางเดินควาย กฎหมายจะบังคับเลยว่าเป็นที่สาธารณะ แต่ส่วนตัวตนจากที่ตนมองคร่าว ๆ จากภาพแล้ว ตนยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการตัดผ่านตรงนั้น ขณะที่ ประเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ตนแนะนำให้ถอยไปไปดูที่ดินแปลงนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ง่าย รั้ววัดสอบเขตใหม่ ขณะเดียวกัน การที่ อบต. จะไปขอยกที่ดินคนอื่นเขามันไม่ได้ รัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิของประชาชน ถ้า อบต. จะเอาที่ของเอกชน ก็ให้ไปทำเรื่องกฎหมายเวนคืน [#ข่าวเย็นประเด็นร้อน](#) [#ตกไม่เถียง](#) [#TERODigital](#) [#Ch7HDNews](#) -----

ติดตาม รายการข่าวเย็นประเด็นร้อน ช่วง “ตกไม่เถียง” ดำเนินรายการโดย “ทิน โชคกมลกิจ” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35

จังหวัดปราจีนบุรี สนธิกำลังออกปฏิบัติการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และการกระทำผิดตามกฎหมาย

14 พ.ย. 2566



views 80



ภายใต้การอำนวยการของ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายดรณ รมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี/หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปราจีนบุรี นายอลงกต เขี่ยมประไพ ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี นำ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปราจีนบุรี” บูรณาการกำลังร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.1 (เขาค้อ) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สป.จ.ที่ 9 จนท.ตำรวจภูธร สภ.เมืองปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ ตม.จังหวัดปราจีนบุรี และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 4 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวกัมพูชา 3 ราย บริเวณทางเข้าด้านหน้าองค์พระใหญ่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำตกเขาค้อ ขณะเตรียมการกระทำบางอย่าง ที่ผิดลักษณะวิสัยปกติ โดยคาดว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จึงเข้าตรวจค้นจับกุม

พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ดังนี้

1. ร่วมกันกระทำความผิดตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4,7
 2. เป็นต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม
 4. เสพยาเสพติดและครอบครองเพื่อเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (รายคนไทย)
- ยึดของกลางจำนวน 10 รายการ ได้แก่ รถยนต์ 1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง แผ่นบังคับโซ่ 1 อัน โซ่ 36 นิ้ว 1 อัน มีดอีโต้ 1 เล่ม ไฟฉายคาดหัว 7 อัน โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และ ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 2.5 หน่วยนับ ได้ดำเนินการส่งตัว ผู้ต้องหาตรวจคัดกรองสารเสพติดในปีสสาวะ ณ รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป